

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.68 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 31.64 -31.74 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ 31.68 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน แนวโน้มทรงตัว เนื่องจากตลาดรอความชัดเจนผลการเลือกตั้งว่าเป็นบวกรหรือเป็นลบต่อค่าเงินบาท คาดกรอบระหว่างวันที่ 31.64 -31.74 บาท

* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.68 บาทต่อดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน โดยสัปดาห์นี้ยังคงมีแรงกดดันจากภาพตลาดการเงินโลกที่ปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) ผสมกับปัจจัยการเมือง ซึ่งอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติจะรอความชัดเจนของการแบ่งขั้วการเมืองก่อน จึงต้องตามดูทิศทางของตลาดทุนในช่วงสัปดาห์นี้ เพื่อรอความชัดเจนว่าตลาดมองผลการเลือกตั้งว่าเป็นบวกรหรือเป็นลบชัดเจนกับค่าเงินบาท

* คาดกรอบเงินบาทในวันนี้ 31.64 -31.74 บาท และกรอบสัปดาห์นี้ 31.50 - 32.00 บาท

* สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลก มีความเคลื่อนไหว คือ ฝรั่งเศส ภาครายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยสถาบัน Conference Board ในวันอังคารจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 130 จุด จากความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว เช่นเดียวกับ รายงานจีดีพีไตรมาสที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่จะขยายตัว 2.3% จากผลกระทบจากสงครามการค้าและการชะลอตัวของการลงทุนเอกชน

* นอกจากนี้ ตลาดจะติดตามคำอธิบายของประธานเฟดสาขาต่างๆ หลังการประชุมครั้งล่าสุดที่ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินให้ผ่อนคลายมากขึ้น

* ยุโรป ความเสี่ยงสงครามการค้าและปัญหาการเมืองยุโรปยังเป็นประเด็นสำคัญ วันจันทร์นี้ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเยอรมันโดยสถาบัน IFO จะปรับตัวลดลงต่อ ไปที่ 97.5 จุด พร้อมกับกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิตเยอรมันที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 44.7 จุด และคาดว่าจีดีพีอังกฤษในไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะรายงานในวันศุกร์ จะขยายตัวเพียง 1.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และช่วงกลางสัปดาห์ ตลาดจะจับตาความคืบหน้ากระบวนการ Brexit โดยเฉพาะมติของสหภาพยุโรปว่าจะอนุมัติให้อังกฤษสามารถเลื่อนกำหนดการออกจากสหภาพยุโรปได้หรือไม่

* ส่วนในฝั่งเอเชีย คาดยอดค้าปลีกญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์จะกลับมาขยายตัว 0.8% จากเดือนก่อนหน้า หลังจกหดตัวถึง 1.8% ในเดือนมกราคม

* สำหรับไทย มองว่าดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิต (MPI) ของเดือนกุมภาพันธ์ ในวันศุกร์จะปรับตัวลดลงต่อจากแนวโน้มชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และนอกเหนือจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว ตลาดจะให้ความสนใจผลการเลือกตั้ง โดยเฉพาะแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาล

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.45 จากวันศุกร์ 96.35

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,291.81 ล้านบาท

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,448.72 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.712 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้